








Các Đảng Phái Chính Trị



Có tất cả bảy đảng chính trị tại California. Chúng tôi hỏi mỗi đảng rằng họ đại diện cho những gì. Quý vị có thể dùng những gì các đảng phái phát biểu để giúp quý vị chọn đảng nào quý vị muốn gia nhập. Hoặc quý vị có thể đánh dấu “từ chối khai” (“decline to state”) trên đơn ghi danh cử tri của quý vị nếu quý vị không muốn gia nhập đảng nào.

ĐẢNG	LẬP TRƯỜNG	MỤC TIÊU ƯU TIÊN
ĐỘC LẬP HOA KỲ AMERICAN INDEPENDENT 	Đảng Độc Lập Hoa Kỳ đại diện cho chính quyền theo hiến pháp và bảo vệ các sự tự do cá nhân của người dân. Đảng tin là chính quyền phải bảo vệ đời sống con người trong sạch và duy trì những giá trị đạo đức truyền thống. Đảng này sẽ chấm dứt việc mang các công việc của người Mỹ ra nước ngoài.	<ul style="list-style-type: none">• Chấm dứt nhập cư bất hợp pháp• Cân bằng ngân sách tiểu bang• Giải quyết vấn đề sửa chữa đê/nước của tiểu bang 311.000 đảng viên tại California* 619-460-4484 • www.aipca.org
DÂN CHỦ DEMOCRAT 	Đảng Dân Chủ đại diện cho các gia đình lao động, bảo hiểm y tế với giá phải chăng, quyền lựa chọn của phụ nữ và môi trường lành mạnh hơn. Đảng này tin rằng vai trò của chính quyền là bảo vệ các quyền lợi cá nhân đồng thời bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho quốc gia.	<ul style="list-style-type: none">• Giáo dục có phẩm chất, nhất là có thể hoàn toàn vào được đại học• Ổn định kinh tế• Các cộng đồng an toàn 6.748.000 đảng viên tại California* 916-442-5707 • www.cadem.org
XANH GREEN 	Đảng Xanh đại diện cho công bằng xã hội và kinh tế, bất bạo động, tôn trọng đa sắc tộc và bảo vệ môi trường. Đảng này tin rằng vai trò của chính quyền là đại diện người dân và bảo vệ môi trường.	<ul style="list-style-type: none">• Mức lương đủ sống, bảo hiểm y tế và giáo dục cho mọi người• Nguồn năng lượng trong sạch và bảo vệ môi trường• Cải tổ hệ thống bầu cử 146.000 đảng viên tại California* 916-448-3437 • www.cagreens.org
TỰ DO LIBERTARIAN 	Đảng Tự Do thì rất Hoa Kỳ như là bánh táo nướng. Nếu quý vị tự mô tả mình có lòng khoan dung về xã hội và có trách nhiệm về tài chính, quý vị là Người Tin Tưởng Vào Ý Muốn Tự Do. Đảng này tin rằng quý vị, chứ không phải chính quyền, phải là người quyết định về cách lo cho cuộc sống, tài khoản chi phiếu, giáo dục và gia đình của quý vị.	<ul style="list-style-type: none">• Giữ được tiền do quý vị kiếm ra; giảm thuế khi có thể được• Giáo dục con em như quý vị thấy thích hợp• Phố xá an toàn 83.000 đảng viên tại California* 1-877-884-1776 • www.ca.lp.org
LUẬT THIÊN NHIÊN NATURAL LAW 	Đảng Luật Thiên Nhiên đại diện cho việc giải quyết vấn đề hòa hợp với sự tuần hoàn tự nhiên của đời sống, thí dụ như thiên định thay thế cho chiến tranh. Đảng này tin rằng chính quyền có mặt tại đây để phục vụ người dân chứ không phải người dân phục vụ chính quyền.	<ul style="list-style-type: none">• Một chế độ khác để thay thế chế độ song đảng• Giáo dục mọi người biết đến các vấn đề thật sự• Lôi kéo người dân thường vào việc điều hành quốc gia 24.000 đảng viên tại California* 760-888-9600 • www.natural-law.org
HÒA BÌNH VÀ TỰ DO PEACE & FREEDOM 	Đảng Hòa Bình và Tự Do đại diện cho một xã hội thực sự dân chủ. Mọi người phải hưởng thụ sự giàu có mà tất cả chúng ta đã tạo ra. Đảng này tin rằng vai trò của chính quyền là đảm bảo để mọi người có công ăn việc làm, nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và quyền bình đẳng.	<ul style="list-style-type: none">• Mang tất cả binh lính về nước ngay bây giờ• Tăng gấp đôi lương tối thiểu• Một hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí, có phẩm chất cho mọi người 59.000 đảng viên tại California* 510-465-9414 • www.peaceandfreedom.org
CỘNG HÒA REPUBLICAN 	Đảng Cộng Hòa ủng hộ việc giúp đỡ mỗi người dân California thực hiện Giác Mơ Của Người Mỹ. Đảng này tin rằng vai trò của chính quyền là tạo ra một môi trường an toàn để gia đình và doanh nghiệp có thể phát đạt.	<ul style="list-style-type: none">• Giáo dục có phẩm chất cho tất cả trẻ em• Giúp các doanh nghiệp tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế• Bảo vệ trẻ em đối với những kẻ xâm phạm tình dục 5.483.000 đảng viên tại California* 818-841-5210 • www.cagop.org